

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2012/CT-UBND

Củ Chi, ngày 19 tháng 6 năm 2012

CHỈ THỊ

Về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, cùng với quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, Huyện Củ Chi luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, nhân dân đã tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự được kéo giảm 2,7%, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 70,83%; tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 48,8%, tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông giảm 50%. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thật sự vững chắc; thời gian gần đây, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có dấu hiệu phức tạp, đáng chú ý là tội phạm băng nhóm, sử dụng hung khí gây thương tích, tội phạm gây án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các hoạt động kinh doanh biến tướng làm phát sinh các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây ra những bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi yêu cầu:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nắm chắc nội dung Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 18 tháng 01 năm 2011 của

Huyện ủy về thực hiện kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chương trình hành động số 09-CTr/HU ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Từng đơn vị phải có chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tình hình thực tế ở địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả thực hiện các kế hoạch liên tịch giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; quan tâm quản lý, giáo dục và chủ động phòng ngừa, kéo giảm tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh. Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; giúp đỡ, hỗ trợ người phạm tội được đặc xá, những người lầm lỗi đã cải tạo tốt sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cơ quan, đơn vị mình, không để xảy ra các hoạt động tội phạm.

- Tập trung củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm để làm động lực xây dựng và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

2. Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện:

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết ổn định những vấn đề nổi lên trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp; nhất là tình hình khiếu kiện liên quan công tác đền bù, giải tỏa thu hồi đất, ô nhiễm môi trường, đình, lãn công trong công nhân; chú ý những vụ đã giải quyết xong nhưng người dân chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại.

- Rà soát xác định tuyến, địa bàn, các loại tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây (tội phạm băng nhóm, sử dụng hung khí gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, đặc biệt là trộm cắp xe gắn máy, dây điện) để tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; chú ý số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn huyện gây án. Phấn đấu

hàng năm kéo giảm từ 7 đến 10% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 68 đến 72% (trọng án đạt 90% trở lên); giải quyết hiệu quả tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn (mại dâm, cá độ bóng đá, đá gà, đánh bạc, số đề). Trước mắt, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã Tân Thông Hội và Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông về tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp dây điện.

- Phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện “Năm An toàn giao thông - 2012” và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và kiểm điểm giáo dục đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phần đầu kéo giảm từ 10 đến 15% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương), không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

- Tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phần đầu đến năm 2015 xây dựng 70% xã, thị trấn có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt loại khá; có 144/178 ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời; 80% tổ dân phố, tổ nhân dân đạt loại khá trở lên. Đến năm 2020 không còn xã, thị trấn có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc yếu.

- Phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm; kịp thời đưa xét xử lưu động các loại tội phạm gây án nghiêm trọng để răn đe, giáo dục và nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an

ninh trật tự, nhất là quản lý lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh ở địa phương.

- Mỗi xã, thị trấn chọn từ 1 đến 2 ấp, khu phố có tình hình an ninh trật tự phức tạp để xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh, chuyển hóa, làm trong sạch địa bàn; phân đấu từng hộ gia đình không để sơ hở để tội phạm hoạt động và giáo dục không để người thân trong gia đình vi phạm pháp luật. Thực hiện từ nay đến cuối năm 2012 có sơ kết đánh giá báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện (qua Công an huyện).

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố phát triển các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa phương.

- Xem xét trích một phần kinh phí từ ngân sách địa phương, hỗ trợ Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội địa phương hoạt động có hiệu quả.

4. Đề nghị Huyện ủy có văn bản phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ huy Công an, Quân sự huyện trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08, 09 và Nghị quyết số 06 của Huyện ủy đối với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế. Quá trình kiểm tra mời các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện cùng tham dự.

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chương trình hành động số 09-CTr/HU ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Cuối năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08, 09 và Nghị quyết số 06 của Huyện ủy.

- Giao Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện tham mưu Huyện ủy hướng dẫn các đơn vị sơ kết và tổng hợp thành báo cáo chung trình Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Tấn